

**สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์**

วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

วันนี้เวลา 13.40 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบางกอก จังหวัดปทุมธานี ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวันแรก

รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปิติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานกิจการว่า ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชาชั้นปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะต่างๆ ทุกวิทยาเขต รวมทั้งสิ้นจำนวน 284 หลักสูตร ตลอดปีการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาด้านกาวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับด้านคุณภาพการศึกษาได้เน้นความทันสมัยของหลักสูตร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิต ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้อย่างทั่วถึงทุกวิทยาเขต นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสให้นักเรียนในชนบท บุตรเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวนศาสตร์ แก่ นายกิตติ ดำเนินชาวนุณิษย์ ผู้บุกเบิกการปลูกสร้างสวนไม้ยูคาลิปตัสในเชิงพาณิชย์ที่สำคัญคนหนึ่งของวงการป่าไม้ไทย และยังได้พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบผลสำเร็จและนำมาพัฒนาเทคนิควิชาการในการปลูกสร้างสวนไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ที่ปลูกอย่างยั่งยืน

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ 299 ราย คณะสังคมศาสตร์ 562 ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 55 ราย คณะเศรษฐศาสตร์ 653 ราย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 127 ราย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 23 ราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 127 ราย บัณฑิตวิทยาลัย(โครงการสหวิทยาการและวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 119 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 567 ราย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 365 ราย รวมผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ จำนวน 2,897 ราย (จบการศึกษาในวันนี้จำนวน 3,044 ราย)

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตใหม่ควมว่า "การศึกษาในมหาวิทยาลัย มิได้เป็นการศึกษาวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นการฝึกฝนอบรมตนในด้านความคิด ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความอดทนไม่ย่อท้อ และเมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ประการ คือประการแรก สามารถคิดอ่านด้วยวิจรรณญาณละเอียดรอบคอบเที่ยงตรง มีเหตุมีผล ประการที่สอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ประการที่สาม มีความสามารถในการควบคุมประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานในทางที่ถูกต้องทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ประการที่สี่มีความอดทนเข้มแข็งต่อปัญหาและอุปสรรค